

BỘ CÔNG THƯƠNG**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **467** /BCT-TCNLV/v phối hợp tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Chiến dịch Giờ
Trái đất 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017



Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong tháng 3 năm 2017, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất và Sự kiện chính thức của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 diễn ra từ 20h30 - 21h30 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Sau khi kết thúc Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo các kết quả của Chiến dịch để Bộ Công Thương tổng hợp và đúc kết kinh nghiệm thực hiện trong các năm sau./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng

